

ทรูมันนี่ร่วมแสดงความยินดีกับร้านค้าผู้โชคดี ได้รับ เงิน 10,000 บาท ในแคมเปญ Lucky Bag



เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด นำโดยนายพิศิษฐ์ ก้องกิตติวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เดินทางไปแสดงความยินดีร่วมกับร้านค้าตัวแทนผู้โชคดี “ร้านบ้านต้นปอ” หนึ่งใน 20,000 กว่าร้านค้าที่ร่วมแคมเปญ “Lucky Bag เปิดปั๊บ รับเงินทุกถุง” และเป็นหนึ่งในยี่สิบร้านค้าที่โชคดีได้รับ 10,000 บาท ภายในสองสัปดาห์แรก นับจากแคมเปญเริ่มเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา

แคมเปญ “Lucky Bag เปิดปั๊บ รับเงินทุกถุง” เปิดโอกาสให้ทุกร้านค้าเข้าร่วมอย่างง่ายดาย เพียงเปิดรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน TrueMoney Wallet ทุกการรับชำระของลูกค้าตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไป นอกจากลูกค้าจะได้รับสิทธิ์สแกน Lucky Bag เพื่อเปิดถุงรับเงินสูงสุด 10,000 บาท ลูกค้าได้เท่าไร ร้านค้าก็จะได้รับเท่ากับลูกค้าด้วยเช่นกัน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ได้แจกเงินให้กับร้านค้าที่ร่วมแคมเปญไปแล้วทั้งสิ้นรวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท

คุณสุคนธา ปินตาปู้ด เจ้าของร้านบ้านต้นปอ ให้สัมภาษณ์ว่า “ร้านบ้านต้นปอเข้าร่วมแคมเปญนี้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มแคมเปญเลย เพราะที่ร้านรับชำระด้วย TrueMoney Wallet มานานแล้ว จึงมีการติดตามข่าวสารผ่านทางแอปฯ และทางเว็บไซต์ของ TrueMoney Wallet ตลอด ว่าช่วงไหนมีแคมเปญอะไรบ้าง แล้วก็เข้าร่วมตลอด แต่ไม่มีครั้งไหนที่ได้รางวัลใหญ่เท่าครั้งนี้ โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องดวงอย่างเดียว

แต่น่าจะเป็นเพราะเราพยายามช่วยแนะนำลูกค้าให้ใช้ TrueMoney Wallet มาสแกนจ่ายด้วย ลูกค้าคนไหนมีแล้วก็คอยเตือนให้เขาจ่ายด้วย TrueMoney Wallet ส่วนลูกค้าคนไหนยังไม่มี ก็คอยแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปฯ มาใช้ เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ช่วยทำให้ลูกค้าได้รับเงินคืนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเขา ซึ่งพอมีลูกค้ามาใช้ TrueMoney Wallet ที่ร้านเราเยอะขึ้น เราก็ยังมีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่แบบนี้ ช่วงแรกมีรายได้เพิ่มขึ้นมาหลักร้อย หลักพัน เราก็รู้สึกดีใจแล้ว แต่เดือนนี้เท่ากับเรามีรายได้เพิ่มขึ้นถึงหมื่นกว่าบาทเลย ยิ่งดีใจใหญ่ และก็ดีใจกับลูกค้าด้วย เขาแค่ซื้อน้ำผลไม้ที่ร้านเราเพียงขวดเดียวราคา 35 บาท พอสแกน Lucky Bag เปิดถุงได้ 10,000 บาทเลยทีเดียว ลูกค้าคนนั้นเรียกว่าโชคดีจริงๆ”

สำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญ Lucky Bag สามารถคลิกดูสิทธิประโยชน์สำหรับร้านค้า และวิธีการรับชำระผ่าน TrueMoney Wallet ได้ที่ <https://www.truemoney.com/partner-merchant/>

เกี่ยวกับ ทรูมันนี่

ทรูมันนี่คือผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นให้บริการทางการเงินแก่ผู้คนรวมไปถึงผู้ที่เข้าไม่ถึงบริการของสถาบันทางการเงิน โดยให้บริการใน 6 ประเทศในภูมิภาคได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

ทรูมันนี่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 และเข้าเป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัทแอสเซนดท์มันนี่ในปี พ.ศ. 2557 และเป็นพันธมิตรกับบริษัท Alipay ใน พ.ศ. 2559 โดยปัจจุบันมีบริการด้านการเงินที่หลากหลาย อาทิ TrueMoney Wallet แอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายง่ายขึ้นและตอบโต้กับทุกไลฟ์สไตล์ได้รับความนิยมสูงสุด นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายตัวแทน ทรูมันนี่ ที่ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริการรับชำระเงินแบบออฟไลน์ทั้งหมดนี้เพื่อมอบความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับหลายล้านคนเพื่อก้าวล้ำไปสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เอฟเอคิว จำกัด

คุณสุชาย เฉลิมธนศักดิ์ หรือ คุณปิยพงษ์ มิตชิต หรือ คุณวีรพันธ์ แหะโธสง

โทรศัพท์: 02 970 6051 อีเมล: truemoney@pc-a.co.th